
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í 
forsendum meiri hluta Umhverfis- og samgöngunefndar. Þessi gjöld fela í 
sér gífurlega mismunun eftir búferlum fólks. ef að fjárlög duga ekki til 
frammkvæmda á vegum ætti að ná í það fjármagn annarstaðar frá, helst þar 
sem að einkafyrirtæki sitja ekki að borði við innheimtu.
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